

VĂN BẢN ỦY QUYỀN

Số: .../202../VBUQ

Ngày...tháng...năm...

I. BÊN ỦY QUYỀN
Họ và tên:
CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:Nơi cấp:
Số điện thoại:.....
Địa chỉ thường trú:
II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)
Địa chỉ: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Giấy GCĐKDN: 0300608092
III. NỘI DUNG, PHẠM VI ỦY QUYỀN
1. Nội dung và phạm vi ủy quyền:
a. Bên được ủy quyền được quyền nhân danh, thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến dữ liệu cá nhân của Bên ủy quyền với Công ty cổ phần công nghệ Data Nest, các công ty viễn thông (bao gồm nhưng không giới hạn Tổng công ty viễn thông Mobifone và các đơn vị trực thuộc, Trung tâm dịch vụ số Mobifone; Tổng công ty Truyền thông và các đơn vị trực thuộc, Trung tâm dịch vụ tài chính số VNPT (VNPT Media); Tổng công ty viễn thông Viettel,...) và các đối tác khác của Bên được ủy quyền (sau đây gọi chung là “ Các Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu/Bên xử lý dữ liệu ”) bao gồm nhưng không giới hạn nội dung như sau:
(i) Cung cấp dữ liệu cá nhân của Bên ủy quyền cho Các Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu/Bên xử lý dữ liệu nhằm yêu cầu Các Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu/Bên xử lý dữ liệu cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan để HDBank có cơ sở thẩm định, xét cấp tín dụng/cung cấp các sản phẩm tín dụng và/hoặc các sản phẩm, dịch vụ tài chính khác cho Bên ủy quyền.
(ii) Yêu cầu Các Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu/Bên xử lý dữ liệu thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân của Bên ủy quyền qua hệ thống của Các Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu/Bên xử lý dữ liệu theo tiêu chí của Các Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu/Bên xử lý dữ liệu nhằm tạo ra kết quả xử lý dữ liệu của Bên ủy quyền.
(iii) Tiếp nhận, sử dụng, xử lý kết quả xử lý dữ liệu của Bên ủy quyền từ Các Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu/Bên xử lý dữ liệu để xem xét quyết định cung cấp các sản phẩm tín dụng và/hoặc các sản phẩm, dịch vụ khác của HDBank cho Bên ủy

quyền, bao gồm nhưng không giới hạn sản phẩm thẻ tín dụng; sản phẩm, dịch vụ tài chính khác của HDBank,...

(iv) Thanh toán các khoản phí, lệ phí có liên quan (nếu có) cho Các Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu/Bên xử lý dữ liệu trong suốt quá trình xử lý dữ liệu của Bên ủy quyền.

b. Trong phạm vi ủy quyền, Bên được ủy quyền được quyền lập, ký các thỏa thuận/hợp đồng, chứng từ, tài liệu và nhân danh Bên ủy quyền thực hiện các giao dịch, thanh toán, quyết định mọi vấn đề liên quan đến nội dung ủy quyền trên theo quy định của pháp luật và HDBank.

2. Thời hạn ủy quyền:

- a. Văn bản ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi Bên được ủy quyền đơn phương chấm dứt văn bản ủy quyền này.
- b. Việc hết hiệu lực của Văn bản ủy quyền này không làm chấm dứt trách nhiệm của Bên ủy quyền đối với các cam kết, giao dịch do Bên ủy quyền đã xác lập với HDBank và/ hoặc Các Bên kiểm soát và xử lý dữ liệu/Bên xử lý dữ liệu.

IV. XÁC NHẬN CỦA BÊN ỦY QUYỀN

1. Những thông tin trên đây là đúng sự thật và Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp cho HDBank.
2. Bên ủy quyền đồng ý cho Bên được ủy quyền cung cấp các dữ liệu cá nhân đã thu thập được của Bên ủy quyền cho mục đích và phạm vi thực hiện các công việc được ủy quyền nêu trên.
3. Bên ủy quyền đã đọc, hiểu và cam kết tuân thủ những quy định của pháp luật về xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến nội dung ủy quyền nêu trên.
4. Văn bản ủy quyền này là một phần đính kèm, không tách rời của các Hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ được giao kết giữa HDBank với Bên ủy quyền, trong đó HDBank cung cấp các sản phẩm tín dụng và/hoặc các sản phẩm, dịch vụ tài chính khác của HDBank cho Bên ủy quyền dựa trên kết quả xử lý dữ liệu cá nhân của Bên ủy quyền theo Văn bản ủy quyền này.

Bên ủy quyền¹

Bên được ủy quyền

¹ Việc xác nhận đồng ý của Bên ủy quyền có thể được thực hiện bằng việc tick chọn trực tiếp trên giao diện, xác nhận vào ô đồng ý, ký điện tử/ký số, các phương thức xác thực điện tử theo quy định của HDBank trong từng thời kỳ.